

**การดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓**

ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การดำเนินการ
๑	ประมาณการรายจ่าย เงินกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทรายประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย	<p>ที่ประชุมเห็นชอบประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย ประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน ๔๖๐,๖๑๖,๘๒๘ บาท ตามที่ คณะกรรมการบริหารเสนอ โดยมีความเห็นเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายปรับปรุง กระบวนการนำเสนอประมาณการรายจ่ายประจำปี ต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตาม ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๒ ว่า ด้วย การเก็บรักษา การหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย และตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการ จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี ซึ่งตามระเบียบและประกาศ ดังกล่าวจะต้องอนุมัติประมาณการรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายนของแต่ละปี</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่ โรงงาน หรือโครงการปรับปรุงระบบให้บริการยื่นคำร้องขอ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองฯ ตลอดทั้งโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่ควรเสนอของบประมาณ เป็นแต่ละปี เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้านการ เปลี่ยนแปลงภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร เพื่อให้ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จึงควรจัดทำแผนพัฒนาและวางรากฐาน ระบบให้ครบถ้วนในครั้งเดียว โดยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการ ให้</p>	- ดำเนินการแล้วหนังสือ ออกที่ ๒๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒	การพัฒนาฐานข้อมูลสาร สนเทศเพื่อการประเมิน ผลิตภัณฑ์และผลกระทบ ของทุนหมุนเวียนระยะ ยาว (๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลประจำปี ๒๕๖๓	เห็นชอบรายงานการศึกษาและแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของสำนักงาน กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้รับข้อสังเกตของ คณะกรรมการไปปรับปรุงในรายละเอียดต่อไป	- ดำเนินการแล้ว

ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การดำเนินการ
๓	การกำหนดเวลานำส่ง ค่าธรรมเนียมการวิจัย และส่งเสริมการผลิตอ้อย และน้ำตาลทราย ฤดูการ ผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓	<p>ที่ประชุมเห็นว่าแม้ระเบียบฉบับดังกล่าว จะกำหนดให้ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบก็ตาม แต่เนื่องจากระเบียบได้กำหนดเวลาในการชำระ ค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ ในส่วนของโรงงานซึ่งเป็นสาระสำคัญไว้ ชัดเจนแล้วจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติดังต่อไปนี้</p> <p>๑. เนื่องจากค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ เป็นการเรียกเก็บเงินเข้า กองทุนตามค่าใช้จ่ายของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ทรายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งกองทุนได้สำรองจ่ายไปแล้วในแต่ละฤดู การผลิต ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนจึงให้ดำเนินการ ตามระเบียบที่อ้างถึง ๑ โดยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ วิจัยฯ ในส่วนของชาวไร่อ้อย และค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ ใน ส่วนของโรงงานงวดที่ ๑ โดยให้โรงงานนำเงินไปชำระต่อ กองทุนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุน และชำระงวดที่ ๔ ต่อกองทุนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. สำหรับค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ ในส่วนของโรงงานงวดที่ ๒ ซึ่งครบกำหนดชำระไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และ งวดที่ ๓ ซึ่งจะครบกำหนดชำระภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาและ กำหนดแนวทางให้กองทุนถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๓. ปัญหาในการประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ วิจัยฯ ล่าช้ากว่ากำหนดการชำระเงินส่งผลต่อการบริหารจัดการ รายได้รายจ่ายของกองทุนและมีผลกระทบต่อแผนงาน/ โครงการต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการตามประมาณการรายจ่าย ประจำปีของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายและ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายตามที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย ตามลำดับ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิต อ้อยและน้ำตาลทราย และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดเวลาการชำระค่าธรรมเนียมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป</p>	- ดำเนินการแล้วหนังสือ ออกที่ ๒๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓